



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 29 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6309

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 32.22 Ad Value: 56,707.20 PRValue (x3): 170,121.60

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: เครือข่าย'ผู้ใหญ่'อ'ค้ายานับพันล้าน

เครือข่าย'ผู้ใหญ่'อ'ค้ายานับพันล้าน

● **ดร.เคนสอบ** 11 ผู้ต้องหาร่วมฟอกเงิน “เครือข่ายค้ายาผู้ใหญ่” พบเงินสะพัดนับพันล้านบาท ความคืบหน้าการจับกุมหลายเครือข่ายค้ายาเสพติดแก๊ง “องค์บาก” ของนายวรวุฒิ รัตนภูมิ ธนากุล อายุ 45 ปี หรือ ผู้ใหญ่วอ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ท่าอาน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ หลังถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 และยึดทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ระดมกำลังติดตามจับกุมเครือข่ายที่ร่วมฟอกเงิน 11 ราย ที่เชียงราย นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อม พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ และ พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ภ.จว. ได้ร่วมกันสอบสวนปากคำผู้ต้องหา 11 รายที่ร่วมกันฟอกเงิน จากการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ต้องหารายหนึ่งที่ขยายผลการจับกุมไปยัง จ.พัทลุง ให้การเป็นประโยชน์อย่างมาก ขณะ

ที่การซักถามปากคำบุคคลเป้าหมายจากการเข้าตรวจสอบ 28 จุด ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ได้นำตัวมาสอบสวนจำนวน 20 ราย พบบางส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของนายวรวุฒิ ซึ่งเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสมคบฟอกเงิน

จากการสืบสวนพบว่า จากหลักฐานเงินหมุนเวียนในสมุดบัญชีธนาคารของนายวรวุฒิ พบเครือข่ายนี้มีการลักลอบค้ายาเสพติดมานานกว่า 2 ปีตั้งแต่ปี 2559 มีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 บัญชี และมีเงินหมุนเวียนแล่มละ 40-50 ล้านบาท รวมปีละไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท รวมทั้งการยึดทรัพย์สินล่าสุดนายวรวุฒิ มีมูลค่าอีกกว่า 100 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าเครือข่ายนี้มีมูลค่าการซื้อขายยาเสพติดในระยะเวลา 2 ปีกว่า 1,000 ล้านบาท

ด้าน พ.ต.อ.เชิดพงษ์ เปิดเผยว่า ผู้ที่สอบสวนแล้วไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะตรวจสอบพยานหลักฐานการขออนุญาตรับบริการโอนเงิน หากพบว่าไม่มีการขออนุญาตตามกฎหมาย จะต้องดำเนินคดีฐานความผิดให้บริการการเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต มี

โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายศราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งจากนายนิคม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 8 आयัตทรัพย์สิน ประกอบด้วย บ้านทรู รุดเก้ง บีเอ็มดับเบิลยู 2 คัน รถมอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์ ฮาร์เลย์เดวิดสัน 1 คัน รวมทั้งทรัพย์สินในบ้าน และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา ร้านจำหน่ายสุรา เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมทรัพย์สินสุรา ไวน์ในประเทศและต่างประเทศ และ आयัตทรัพย์สินของหญิงคนสนิทของนายวรวุฒิไว้ตรวจสอบที่มา

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับที่มาของชื่อแก๊ง “องค์บาก” ของนายวรวุฒิ หรือผู้ใหญ่วอ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจ จับกุมพร้อมพวกขณะลักพระพุทธรูปเก่าแก่วัดขรัวช่วย ต.เสาเกา อ.สีชล เมื่อปี 2549 ต่อมา นายวรวุฒิ เดิมนามสกุล “สดรุ่ง” ได้พัวพันได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “รัตนภูมิธนากุล” มีฐานะร่ำรวยเข้าสู่วงสังคมต่างๆในจังหวัด และเตรียมร่วมทีมผู้บริหารสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี แต่ถูกจับเสียก่อน